
BORGARRÁÐ 15. nóvember 2018: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 
um samskipti við Banksy og heimild fyrrverandi borgarstjóra til að taka verkið með sér 
heim - R18110144

Óskað er eftir öllum samskiptum við fulltrúa listamannsins Banksy vegna verks 
sem Jóni Gnarr fyrrv. borgarstjóri fékk með þeim skilyrðum að það héngi á 
skrifstofu borgarstjóra. Þannig er óskað eftir upplýsingum um þau samskipti sem 
fóru fram í gegnum fyrrv. borgarstjóra eða aðra starfsmenn Reykjavíkurborgar við 
fulltrúa Bansky. Óskað er eftir áliti borgarlögmanns á því hvort Jóni Gnarr hafi 
verið heimilt að taka verk listamannsins Banksy með sér heim að lokinni 
borgarstjórnartíð hans.


